

Hiến đất làm đường - nguồn lực lớn để đầu tư hạ tầng giao thông đồng bộ

(Tiếp theo trang 1)



Nhân dân xã Quỳnh Ngọc (Quỳnh Phụ) tự nguyện tháo dỡ tường rào để hiến đất mở rộng đường ĐH.78.

Gia đình ông Phạm Văn Vạn, thôn Đông Châu là một trong những hộ tiêu biểu trong phong trào hiến đất làm đường ở xã Quỳnh Ngọc. Trong suy nghĩ của ông Vạn, việc làm đường không đơn thuần chỉ là của nhà nước mà có nhiều dự

lòng, ủng hộ, chung sức và chia sẻ của người dân, nhất là trong công tác GPMB. Hiện nay, tỉnh ta cũng như huyện Quỳnh Phụ còn khó khăn, nguồn ngân sách hàng năm còn hạn hẹp thì việc phải chỉ ra hàng chục, thậm chí hàng trăm tỷ đồng để GPMB phục vụ các dự án giao thông

là điều không phải lúc nào tỉnh hay huyện cũng có thể làm được. Trong khi việc làm đường là vì mục tiêu phát triển chung, phục vụ chính lợi ích của người dân. Vậy nên người dân cần đồng thuận, chung sức cùng tỉnh, huyện làm nên những con đường lớn và đẹp hơn.

Công tác giải phóng mặt bằng là một khâu, một công đoạn quan trọng, cấp bách, phải đi trước, thực hiện trước để đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội. Tất cả các cơ quan, ban, ngành trong phạm vi chức năng, vai trò, trách nhiệm, thẩm quyền của mình đều phải coi nhiệm vụ này là nhiệm vụ thiết thân, trách nhiệm, tự giác, tự nguyện vào cuộc, cùng đồng hành, cùng tháo gỡ, cùng giải quyết khó khăn thì mới thực sự là sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị...

Đồng chí Ngô Đồng Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị đánh giá thực trạng công tác giải phóng mặt bằng trên địa bàn tỉnh, ngày 23/4/2021.

Dẫn chứng thực tế về dự án đầu tư nâng cấp tuyến đường huyện ĐH.78 đang triển khai tại địa phương, ông Phạm Văn Vạn cho biết: Nếu để huyện phải bồi thường GPMB thì chưa biết đến bao giờ mới đầu tư mở rộng được đường ĐH.78. Vì phải thu hồi diện tích đất ở của hàng trăm hộ dân hai bên đường nên tổn thêm cả chục tỷ đồng. Chưa kể, trong quá trình GPMB còn vấp phải những khó khăn, vướng mắc, tranh chấp quyền lợi..., ảnh hưởng tới tiến độ triển khai dự án. Xuất phát từ những suy nghĩ trên cũng như nhận thấy lợi ích khi có được con đường mới nên gia đình tôi sẵn sàng tháo dỡ tường rào, cổng dậu, hiến 150m² đất ở để nhà nước làm đường.

Nhờ thực hiện chủ trương của huyện về việc vận động nhân dân tự nguyện hiến đất để đầu tư nâng cấp tuyến đường huyện, liên xã, đến nay, xã Quỳnh Ngọc có 161 hộ dân, chiếm 100% số hộ có diện tích đất thu hồi đã đồng thuận, tự nguyện hiến đất làm đường ĐH.78 với tổng diện tích đất ở 4.200m², đất nông nghiệp

2.000m². Cùng với xã Quỳnh Ngọc, hai xã Quỳnh Hoàng và Quỳnh Lâm cũng đang tích cực tuyên truyền, vận động các hộ dân tự nguyện hiến đất để triển khai sự án đầu tư nâng cấp tuyến đường huyện ĐH.78. Trong đó, xã Quỳnh Hoàng có 30 hộ, xã Quỳnh Lâm có 3 hộ đã tự nguyện hiến đất để huyện triển khai dự án.

Vi sự phát triển của quê hương

Khi chưa được đầu tư nâng cấp, tuyến đường huyện ĐH.78 nhỏ hẹp và đang xuống cấp khiến việc đi lại của người dân gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, tới đây, khi tuyến đường này được đầu tư nâng cấp theo tiêu chí đường cấp IV đồng bằng với mặt đường rộng 9m thì diện mạo của các xã có tuyến đường đi qua sẽ thay đổi khang trang hơn, giao thông thuận lợi góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Nhất là giá trị đất ở mặt đường trên tuyến đường này sẽ tăng lên, vì thế người dân địa phương sẽ hưởng lợi. Chỉ bấy nhiêu thôi cũng khiến người dân nơi đây có quyền kỳ vọng vào sự đổi thay trong tương lai. Chính nghĩa cử cao đẹp hiến đất làm đường của người dân hôm nay sẽ là động lực tạo đà phát triển cho quê hương mai sau. Ông Bùi Xuân Thành, thôn Đông Châu, xã Quỳnh Ngọc

chia sẻ: Mấy chục năm sinh sống ở quê hương, chưa bao giờ tôi nghĩ lại có đường lớn đi ngang qua nhà mình. Thế nên, khi được địa phương vận động hiến đất để mở rộng tuyến đường này tôi rất vui mừng và đồng thuận hiến 62m² đất ở cho huyện làm đường. Việc hiến đất làm đường đã trở thành niềm tự hào của mỗi người dân quê tôi, bởi đó là vì sự phát triển lâu dài của quê hương.

Ngay sau khi các hộ dân trên tuyến đường huyện ĐH.78 tự nguyện hiến đất, công tác GPMB nhanh chóng được huyện Quỳnh Phụ triển khai để bàn giao mặt bằng sạch cho đơn vị thi công. Việc hiến đất của người dân đã giúp dự án được triển khai thuận lợi, nâng cao hiệu quả đầu tư, đặc biệt là tiết kiệm cho ngân sách nhà nước cả chục tỷ đồng.

(còn nữa)
TRẦN TUẤN

Đồng chí Nguyễn Đức Hiếu, Chủ tịch UBND xã Quỳnh Hoàng



Thực hiện chủ trương của huyện về vận động nhân dân hiến đất làm đường, cấp ủy, chính quyền xã đã thành lập ban chỉ đạo, thành lập các tổ vận động, tuyên truyền bằng nhiều hình thức, tổ chức họp và triển khai nhiệm vụ tới các thôn. Hiện nay có 30 hộ dân có đất nằm trong phạm vi dự án đầu tư nâng cấp tuyến đường huyện ĐH.78 đã đồng thuận hiến đất, địa phương đang tiếp tục triển khai các bước tiếp theo để sớm bàn giao mặt bằng cho huyện.

Ông Nguyễn Văn Cường, thôn Tân Mỹ, xã Quỳnh Ngọc



Khi có chủ trương làm đường, được các đồng chí lãnh đạo xã và các chức sắc trong giáo xứ đến vận động, tuyên truyền, bà con giáo dân xứ Tân Mỹ đều thống nhất cao tự nguyện hiến đất cho nhà nước. Chúng tôi đều mong muốn đường lớn mở sẽ mở ra tương lai tươi sáng hơn để địa phương phát triển, đời sống nhân dân được nâng cao.

THÁI THỤY

Bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân khu vực ven biển trong mùa mưa bão

Với đặc thù là huyện ven biển nên việc bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân tại các khu vực ven biển được huyện Thái Thụy quan tâm, chú trọng trong công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT và TKCN).

Thụy Hải là 1 trong 6 xã, thị trấn ven biển của huyện Thái Thụy, hàng năm phải chịu tác động trực tiếp của các cơn bão và áp thấp nhiệt đới. Hiện nay xã có 55 tàu thuyền/124 lao động và 181 hộ/300 lao động nuôi trồng thủy sản ngoài khơi biển. Theo ông Tạ Duy Bình, Chủ tịch UBND xã: Khi có bão, tàu thuyền và người dân nuôi trồng thủy sản ngoài khơi dễ bị tác động, ảnh hưởng nhất. Vì vậy, việc bảo đảm an toàn cho người dân và tàu thuyền là nhiệm vụ quan trọng nhất trong công tác PCTT và TKCN của địa phương. Để hoàn thành nhiệm vụ này, xã đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt việc kêu gọi, ngăn không cho tàu thuyền ra khơi khi có chỉ đạo của cấp trên, hướng dẫn tàu thuyền vào nơi tránh trú an toàn. Thực hiện nghiêm công tác di dân, không để người dân trên tàu và tại các chòi nuôi trồng thủy sản khi có bão đổ bộ vào đất liền.

Ông Trịnh Văn Nam, chủ tàu khai thác thủy sản xã Thụy Hải cho biết: Hàng năm, trước mùa mưa bão, cán bộ xã chủ động nắm bắt số lượng thuyền viên trên tàu và lấy số điện thoại để liên lạc khi cần thiết. Khi có bão, chúng tôi luôn nhận được thông báo của Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Diêm Điền và địa phương về diễn biến của bão để chủ động tìm nơi neo đậu, tránh trú an toàn. Ngoài ra, để bảo đảm an toàn cho anh em thuyền viên và tàu thuyền, tôi luôn thực hiện nghiêm lệnh cấm biển của tỉnh, huyện khi có bão; neo đậu tàu thuyền vào đúng nơi quy định.

Theo thống kê, toàn huyện Thái Thụy có 529 tàu thuyền/1.886 lao động khai

thác thủy sản; 251 chòi trông coi ngao/234 lao động; 837 hộ/1.285 lao động nuôi trồng thủy sản ngoài khơi chính; 258 hộ/2.308 nhân khẩu sinh sống ngoài khơi chính; 1.326 hộ/2.799 nhân khẩu sinh sống trong đề chính ở nhà yếu, khu vực nguy hiểm. Đây là những trường hợp cần phải di dời khi thiên tai xảy ra. Theo ông Bùi Huy Tập, Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện: Trước mùa mưa bão năm 2021, Ban Chỉ huy PCTT và TKCN huyện đã xây dựng kế hoạch, phương án di dân và tránh trú bão cho tàu thuyền. Trong đó, chỉ đạo các địa phương rà soát, xác định nhân khẩu sinh sống và sản xuất tại các khu vực nguy hiểm, khi thiên tai xảy ra chủ động di dời dân vào nơi an toàn. Các xã, thị trấn ven biển thực hiện tốt công tác kiểm kê tàu thuyền, thông tin đến chủ tàu thuyền biết về vị trí neo đậu để tránh bão, nghiêm cấm việc neo đậu gần khu vực cầu, cống gây nguy hiểm cho các công trình giao thông, thủy lợi. Huyện đã sắp xếp cho tàu thuyền vào neo đậu tránh trú bão tại các

khu neo đậu của sông Trà Lý (Mỹ Lộc) có quy mô neo đậu cho 300 tàu cá với công suất từ 90 - 300CV; khu neo đậu của sông Diêm Hộ (Thái Thượng) với quy mô neo đậu cho 300 tàu cá với công suất 400CV. Ngoài ra, huyện quy định 5 vị trí neo đậu tránh trú bão cho tàu thuyền tại các khu neo đậu ở khu vực cảng cá Tân Sơn, nhà máy đóng tàu Đại Dương và vùng nước phía ngoài của cống Diêm Điền.

Để chủ động trong mùa mưa bão năm nay, huyện Thái Thụy chỉ đạo các ngành, địa phương thực hiện tốt công tác PCTT và TKCN với phương châm "4 tại chỗ". Ngay từ tháng 4, huyện đã triển khai nhiệm vụ công tác PCTT và TKCN năm 2021, kiện toàn Ban Chỉ huy PCTT và TKCN, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, đồng thời ban hành kế hoạch, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp cơ bản trong công tác PCTT và TKCN; tổ chức rà soát, đánh giá thực trạng công trình đề điều trước mùa mưa bão; xây dựng phương án xử lý trong

điểm xung yếu năm 2021; xây dựng phương án phòng, chống úng; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân PCTT. Các cụm PCTT chỉ đạo các xã, thị trấn, đơn vị chuẩn bị tốt vật tư, nhân lực để sẵn sàng huy động cho các trọng điểm xung yếu theo phương án đã được duyệt. Trong đó, lực lượng canh coi đề 420 người, xung kích 5.720 người, cử sách 1.495 người, giao thông 132 người; phương tiện giao thông, vận tải 6 tàu thuyền, 18 xe ô tô con và 4 ô tô khách, 209.500 bao tải, 4.700 chiếc đèn pin; tại kho của huyện chuẩn bị 1 máy phát điện 5KW, 2 bộ nhà bạt loại 60m², 5 bộ nhà bạt loại 16,5m², bao dứa 20.150 chiếc, áo phao cứu sinh 477 chiếc; tại các vị trí xung yếu có 4.291m³ đá học...

Nhờ chủ động triển khai sớm các biện pháp phòng, chống và ứng phó kịp thời nên nhiều năm trở lại đây, trên địa bàn huyện Thái Thụy không có thiệt hại về người do thiên tai, lũ, bão; các tuyến đê, kè, cống và các công trình PCTT đều an toàn.

MAI TRANG



Huyện Thái Thụy phối hợp với lực lượng chức năng diễn tập phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên biển.



Giống lúa của ThaiBinh Seed trên đồng đất Quảng Trị.

Nhiều giống lúa của ThaiBinh Seed chịu được khí hậu khắc nghiệt, cho năng suất cao

Vụ xuân năm 2021, Công ty Cổ phần Tập đoàn ThaiBinh Seed (ThaiBinh Seed) mang đến niềm vui kếp cho người nông dân xã Vũ Hòa (Kiến Xương) khi giống lúa BC15 kháng đạo ôn của ThaiBinh Seed không chỉ giúp kháng sâu bệnh, giảm chi phí sản xuất mà còn cho năng suất rất cao.

Ông Nguyễn Văn Năm, xã Vũ Hòa cho biết: Gia đình tôi từ lâu vẫn gieo cấy giống lúa BC15 của ThaiBinh Seed. Tuy nhiên, trước đây năng suất vụ cao nhất chỉ đạt khoảng 2 - 2,2 tạ/sào do lúa hay bị nhiễm bệnh đạo ôn. Khi ThaiBinh Seed đưa giống BC15 có gen kháng đạo ôn vào sản xuất, gia đình đã mua về gieo cấy. So với BC15 trước đây thì giống không có dấu hiệu nhiễm sâu bệnh hại, nhất là bệnh đạo ôn, khô vằn. Vì thế lúa cho năng suất cao từ 2,6 - 2,7 tạ/sào. Theo ông Nguyễn Văn Tuấn, Giám đốc HTX SXKD DVNN xã Vũ Hòa: Vụ xuân vừa qua, năng suất lúa BC15 tươi của chúng tôi ước đạt trên 3 tạ/sào, năng suất tăng hơn 5 - 10% so với vụ trước.

Cùng với giống lúa BC15 có gen kháng đạo ôn, giống lúa TBR225 của ThaiBinh Seed cũng được gia đình chị Lê Thị Hòa, xã Chí Hòa (Hưng Hà) tin tưởng đưa vào gieo cấy vụ xuân vừa qua. Chị Hòa cho biết: So với các giống lúa trước đây tôi sử dụng thì giống TBR225 phát triển rất tốt, sạch bệnh, lúa

không bị đổ, rất dễ chăm sóc nên giảm được chi phí thuốc bảo vệ thực vật và công chăm sóc.

Còn tại xã Nam Thắng (Tiền Hải), giống lúa TBR225 từ lâu đã được lòng bà con nơi đây và được nông dân địa phương đưa vào gieo cấy với diện tích hơn 200ha, góp phần tăng giá trị sản xuất trên đơn vị diện tích canh tác cho nông dân từ 25 - 30%.

Không chỉ mang niềm vui cho nông dân trong tỉnh, các giống lúa của ThaiBinh Seed còn tạo được niềm tin cho nông dân các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên như giống lúa TBR225, BC15 có gen kháng đạo ôn, TBR97... Các giống lúa này đã được ThaiBinh Seed triển khai mô hình sản xuất trên các cánh đồng ở miền Trung, Tây Nguyên. Qua đánh giá, giống lúa không những vượt qua thời tiết khắc nghiệt của miền Trung mà còn cho kết quả ngoài mong đợi. Tiêu biểu như giống lúa TBR225 được triển khai tại thị xã Ninh Hòa (Khánh Hòa). Đây là vụ thử tu liên tiếp giống lúa TBR225 được trình diễn tại đây và đều cho năng suất cao. Theo người dân địa phương, nhìn bông lúa dài hạt mẩy, nông dân rất vui mừng, giống lúa TBR225, ước năng suất phải trên 90 tạ/ha. Gạo giống lúa này chất lượng cao, cơm ăn rất ngon, mềm, có mùi thơm. Do đó vụ tới, bà con sẽ liên hệ mua giống lúa này để sản xuất.

Cùng với giống TBR225 thì giống BC15 có gen kháng đạo

ôn được canh tác ở Quảng Nam và các tỉnh miền Trung cũng đem lại hiệu quả cao. Theo lãnh đạo ThaiBinh Seed, giống BC15 kháng đạo ôn đã canh tác ở đây được 4 vụ. Cả 4 vụ vừa qua chưa hề thấy bệnh đạo ôn gây hại trên giống này. Vụ đông xuân đạt năng suất trên dưới 80 tạ/ha, còn vụ hè thu đạt từ 65 - 70 tạ/ha. Ngoài ra, các giống lúa của ThaiBinh Seed lấy được lòng của bà con nông dân miền Trung còn phải kể đến giống lúa TBR97. Thực tế khảo sát trên đồng ruộng tại các cánh đồng lúa ở miền Trung, giống lúa TBR97 đã chứng tỏ được sự phát triển vượt trội. Bởi với điều kiện thời tiết, khí hậu khắc nghiệt như năm nay, những giống lúa khác xung quanh bị lép hạt nhiều thì TBR97 lại trở bông rất đều, hạt chắc mẩy. Nông dân ở đây cho rằng được như vậy là rất thành công. Giống lúa này ít sâu bệnh nên chỉ cần phun 1 lần thuốc chứ không phải 3 lần như các giống cấy trước đây. Cùng với đó, lượng phân bón cũng ít hơn nên chi phí sản xuất giảm đi đáng kể. Nếu như các giống trước, mỗi sào chỉ thu được khoảng 2,2 tạ thì với giống TBR97 năm nay có thể đạt gần 3 tạ/sào.

Với những ưu điểm về khả năng chống chịu với thời tiết khắc nghiệt và sâu bệnh hại, các giống lúa của ThaiBinh Seed đã được nhiều nông dân tin tưởng lựa chọn để sản xuất với mong muốn mỗi vụ sản xuất sẽ thu được mùa vàng.

MAI THỤY